



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
22 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.ไม่ได้พูดถึงการเปิดผับถึง 02.00 น. และการให้โรงภาพยนตร์เปิดใช้เต็มพื้นที่ แต่อยู่ในการพิจารณาแล้ว จะไปดูรายละเอียดการผลิตวัคซีนร่วมกับบม.ออกซ์ฟอร์ดให้มีความกระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกรมสนธิสัญญากฎหมาย ก. การต่างประเทศ กำลังพิจารณาเนื้อหาและข้อความ ก่อนส่งกลับมาให้ลงนามเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, acnews, thailandplus, innnews)

-นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงถึงการตรวจเจอซากเชื้อไวรัสก่อโรคโควิดและภูมิคุ้มกันในหญิงสาวชาวซัยภูมิและเลย ว่า รายแรกชาวซัยภูมิ ตรวจพบซากไวรัสหลังเข้าไทย 75 วัน และ รายที่ 2 ชาวเลย ตรวจพบซากไวรัสหลังเข้าไทย 50 วัน คิดว่าไม่ได้ติดภายในสถานที่กักกันและไม่ได้ติดเชื้อในประเทศไทย เพราะไทยไม่มีการติดเชื้อในประเทศมานานกว่า 80 วัน และผลตรวจผู้ใกล้ชิดไม่มีใครติดเชื้อ จึงเป็นไปได้สูงว่าเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ ตอนที่เข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันอาจจะหายแล้ว ไม่มีอาการและมีปริมาณเชื้อน้อยมากๆ จึงตรวจไม่เจอ และเมื่อออกจากสถานที่กักกันอาจตรวจพบได้ เพราะจากการติดตามผู้ที่หายป่วยและมาบริจาคพลาสมา 217 คน พบว่ามี 13 คน หรือ 6.6 % ตรวจเจอชิ้นส่วนของไวรัส และติดตามผู้ใกล้ชิดไม่มีใครติดเชื้อ ไม่มีการแพร่โรค การจะบอกว่าระบาดระลอก 2 หรือไม่ ต้องมีการติดเชื้อในประเทศจาก 1 ราย ไป 2 ราย หรือพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน

ส่วนการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 มีวิวัฒนาการรูปแบบแตกต่างกัน เริ่มต้นจากจีน จากสายพันธุ์เอสและแอล ในไทยที่พบบ่อยคือ เอส ออกลูกหลานกลายเป็นสายพันธุ์ที่ แต่ไม่ได้แปลว่าโรครุนแรงขึ้นและไม่เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีน ส่วนสายพันธุ์แอล วิวัฒนาการเป็นสายพันธุ์จี สามารถแพร่เชื้อได้เร็ว แต่ไม่ได้บอกว่ารุนแรงขึ้นหรือวัคซีนจะป้องกันไม่ได้ การตั้งชื่อสายพันธุ์ไวรัสช่วยเรื่องติดตามต้นตอเชื้อในการทำงานทางระบาดวิทยา หากเกิดการระบาดระลอก 2 ในประเทศไทยไม่จำเป็นจะเป็นสายพันธุ์เอสที่ระบาดระลอกแรก เพราะไม่มีการรายงานการติดเชื้อในประเทศมานานกว่า 80 วัน แล้ว แต่หากพบว่าเป็นสายพันธุ์เอสก็จะได้เรียนรู้ว่าไวรัสสายพันธุ์นี้อยู่นานกว่า 80 วัน และอาจจะซ่อนเร้นอยู่ในประเทศไทยจุดใดจุดหนึ่ง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 56 ปี มาจากสิงคโปร์ อยู่ใน SQ ผู้ป่วยสะสม 3,390 ราย หายป่วยสะสม 3,219 ราย ยังรักษาในรพ. 113 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบให้เสนอกรม.ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน ถึง 30 ก.ย. 2563 ส่วนการผ่อนคลายบังคับใช้กฎหมายหลังขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มี 3 เรื่อง คือ ให้โรงเรียนทุกแห่งเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ทั้งหมด การแข่งขันแบบมีผู้ชม โดยมีข้อจำกัดเรื่องลดการแออัดให้ได้ ซึ่งอาจไม่ได้นั่งเต็มทุกที่นั่ง และให้ขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและน้ำ มีผู้โดยสารได้เต็มความจุมาตรฐาน ซึ่งทั้ง 3 เรื่องให้ทดลองมาแล้วตั้งแต่ 13 ส.ค. ที่ประชุมจึงอนุมัติตามที่เสนอ

ส่วนแนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้มีการแข่งขันกีฬาโดยมีผู้ชมในสนาม แบ่งเป็น 1.กีฬากลางแจ้ง ชนิดที่ต้องการตะโกลนเชียร์ เช่น ฟุตบอล รักบี้ ฟุตบอล สอกกี วอลเลย์บอลชายหาด แข่งรถยนต์ แข่งรถจักรยานยนต์ เรือเร็ว หรือ ปั่นจักรยาน ชนิดที่ไม่มีการตะโกลนเชียร์ เช่น เทนนิส กอล์ฟ ยิงธนู ปีน เป้าบิน เปตอง วัตนบอล ลอนโบวล์ส 2.กีฬาในร่ม ชนิดที่มีการตะโกลนเชียร์ เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล มวย เทควันโด ยูโด ฟุตซอล แอนด์บอล แบดมินตัน หรือตะกร้อ ชนิดที่ไม่มีการตะโกลนเชียร์ เช่น สนุกเกอร์ หมากรุก ยิมนาสติก ฟันดาบ ยกน้ำหนัก โบว์ลิง สีลาส นำมาแบ่งเป็น 5 กลุ่มสี ได้แก่ ขาว เขียว เหลือง ส้ม และแดง เชื่อมโยงกับปริมาณความจุของสนามแข่ง เริ่มตั้งแต่ 15-70% ซึ่งนายกฯ ในฐานะผอ.ศบค. ได้ย้ำให้บริหารสถานการณ์ควบคู่กันระหว่างสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ

มีการรายงานในที่ประชุมศบค.ถึงการพัฒนาการทดลองวัคซีน 4 ระยะของไทย โดยจุฬาฯ อยู่ก่อนระยะทดสอบในมนุษย์ ส่วนของจีน สหรัฐฯ เยอรมัน รัสเซีย และอังกฤษ อยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งรมว.สธ.รายงานว่างบประมาณนำไปพัฒนาวัคซีนในประเทศ ไม่ได้นำไปสั่งซื้อวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, thansetthakij, nationweekend, thaigov, tnthailand, newtv)

-ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้งอำเภอ และอปท. ติดตามและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังจากการกักตัวแล้ว 14 วัน และกลับไปเยี่ยมหมู่บ้าน/ชุมชน หากมีอาการนำสงสัยให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-จ.อุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้านและแรงงานต่างด้าว เป็นการสร้างรายได้ในท้องถิ่นและประเทศชาติ จากการขนส่งสินค้ามูลค่าปีละ 2,000 ล้านบาท หากมีการปิดด่านปากแขวงต้นเดือนก.ย.นี้

ประเด็นผลกระทบ

1.กรณีตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิดที่รพ.รามาริบติ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, ข่าวสด, thaipbs, workpointtoday, thailandplus, thansettakij)

-กรมควบคุมโรค รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนหญิงไทย 2 ราย ที่มารับการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมในปริมาณน้อย และเจาะเลือดพบมีภูมิคุ้มกัน บ่งชี้ว่าเคยมีการติดเชื้อมาก่อน โดยผลการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 ครอบครัวยัง จำนวน 38 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สสจ.เลย เผยผลตรวจสอบผู้ใกล้ชิดหญิงไทย อายุ 35 ปี ที่เป็นผู้สงสัยโรคโควิด 19 โดยสสจ.เลย ร่วมกับสคร.ที่ 8 จ.อุดรธานี รพ.ปากชม สสอ.ปากชม และรพ.สต.ห้วยบ่อซืน ได้ออกสอบสวนและค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 18 ราย ประกอบด้วย บุคคลในครอบครัว 7 ราย และเพื่อนที่มีกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิด 11 ราย ทุกรายไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.วชิระ บลพิบูลย์ นพ.สสจ.ชัยภูมิ เผยว่า ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตรวจหาเชื้อในผู้ใกล้ชิดหญิงวัย 34 ปี ชาวอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ทั้งหมด 5 คน ผลเป็นลบ ได้นำเพื่อนบ้านรอบบ้านซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงน้อยอีก 12 คน มาตรวจหาเชื้อแล้ว เป็นการดำเนินล่วงหน้าตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ประชาชนยังคงไปมาหาสู่กันได้ตามปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด,เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.สุชัชวาล กาลญานพิมาย ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ ว่า คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อินเดีย มีโอกาสจะติดเชื้อโควิด-19 ได้ บางคนเมื่อหายป่วยแล้วยังพบซากเชื้อ สิ่งที่ต้องทำคือ ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องผ่านการกักกันตัวอย่างน้อย 14 วัน และตรวจเชื้อเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค เคสที่เกิดขึ้นล่าสุดมีการตรวจเพาะเชื้ออีกครั้ง ซึ่งจะทราบผลใน 7 วัน และตรวจพบภูมิคุ้มกัน จึงมั่นใจได้ว่าเคยป่วยมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ติดตามญาติ พี่น้อง คนใกล้ชิด มาตรวจเชื้อพบว่าทุกคนยังเป็นปกติ ขณะนี้สธ.ได้พัฒนาแล็บในการตรวจเชื้อและตรวจไปแล้วถึง 8 แสนราย คิดเป็นอัตราส่วน 16,000 คนต่อประชากร 1 ล้านคน พบคนติดเชื้อเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ทั้งนี้ ในที่ประชุมศบค.จะรายงานให้นายกฯ ทราบถึงการตรวจเชื้อและการติดตามทุกขั้นตอน รวมถึงการรายงานสถานการณ์โควิด 19 ทั้งในและต่างประเทศ และการเตรียมหาวัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับประชาชนด้วย ส่วนความคืบหน้าพัฒนาวัคซีนในไทย มีทั้งการพัฒนาในมหาวิทยาลัย และความร่วมมือด้านวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาวัคซีนจากบริษัทอื่นๆ สำหรับการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา ขอให้ระมัดระวัง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ หากป่วยเป็นหวัด ควรหลีกเลี่ยงการชุมนุม

2.เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij

-รมว.การท่องเที่ยวฯ เผย ที่ประชุม ศบค. ได้หารือถึงการเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย โดยใช้ จ.ภูเก็ต เป็นโมเดลแรก เริ่ม 1 ต.ค.นี้ เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ กำหนดพื้นที่ให้ท่องเที่ยวแบบจำกัด โดยจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ 14 วันเป็นอย่างน้อย หลังจากนั้นหากตรวจเชื้อโควิด-19 ไม่พบจะสามารถออกท่องเที่ยวพื้นที่อื่นใน จ.ภูเก็ตได้ แต่หากจะไปจังหวัดอื่น ต้องอยู่ในสถานที่จำกัดอีก 7 วัน และตรวจเชื้ออีกครั้ง ก่อนอนุญาตให้ออกไปท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ นายกฯ ได้มอบหมายให้ก.การท่องเที่ยวคิดแนวทางเหมือนภูเก็ตโมเดล ทั้ง 6 ภูมิภาค หรือ 6 จังหวัดเมืองหลัก

3.ลิงคโพรบพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่-ไม่แรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-รอยเตอร์ รายงานว่า ทีมวิจัยในลิงคโพรบตรวจพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด-19 แต่อาการเบาว่าสายพันธุ์เดิม โดยผู้ป่วยตอบรับการรักษาทางคลินิกได้ดีกว่า รวมทั้งมีอัตราส่วนในการเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ หรืออาการหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซียูต่ำกว่า โดยสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่นี้จะมาจากอู่อัน ประเทศจีน

4.หญิงชาวอเมริกันหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตบนเครื่องบินมาไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ msn

-รายงานข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งว่า เที่ยวบินที่นำคนไทยจากสหรัฐฯ 69 คน พร้อมด้วยผู้โดยสารชาวสหรัฐฯ จำนวนหนึ่ง เดินทางมายังประเทศไทย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 21.45 น. วันที่ 19 ส.ค. มีผู้โดยสารหญิงชาวอเมริกัน อายุ 42 ปี ที่เดินทางมาพร้อมบุตรชายอายุ 10 ขวบ เกิดอาการหัวใจล้มเหลวกะทันหันและเสียชีวิต

6.เรียกร้องให้คุ้รักเดินทางเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล กลุ่ม Love Is Not Tourism Thailand 8 คน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้พิจารณาอนุญาตให้ครอบครัว คุ้รัก สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ เนื่องจากมีมาตรการห้ามการเดินทางเข้าประเทศโดยสายการบินพาณิชย์อย่างไม่มีกำหนด เป็นการจำกัดสิทธิ์เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และสร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ทั้งนี้ กลุ่มพร้อมทำตามมาตรการด้านความปลอดภัยทุกอย่าง

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ผจก.ออนไลน์, xinhuaathai, thebangkokinsight, เดลินิวส์, แนวหน้า)

ประเด็นข่าว

- จีน บ.ไซน่า เนชั่นแนล ไบโอเทค ผู้ผลิตวัคซีนชนิดเชื้อตายของจีน เริ่มการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ในเปรูแล้ว
- สหรัฐฯ เผย การทดสอบโรคโควิด 19 ทางน้ำลาย ที่พัฒนาโดยม.อิลลินอยส์ ได้รับการอนุมัติฉุกเฉินจาก FDA สหรัฐฯ โดยทดสอบกับคณาจารย์ จนท. และนักศึกษามากกว่า 50,000 ครั้ง คาดว่าจะดำเนินการทดสอบได้สูงสุดถึง 20,000 คนต่อวัน เมื่อเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 24 ส.ค. นี้ ด้านบ.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เตรียมทดลองวัคซีนในคนระยะที่ 3 กับกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 60,000 คน
- เกาหลีใต้ มีผู้ป่วยใหม่ 324 ราย ผู้ป่วยสะสม 16,670 ราย เสียชีวิต 309 ราย เตือนอาจมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากการที่มีประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมการประท้วง ซึ่งมีสมาชิกของโบสถ์เข้าร่วมด้วย สาธารณสุขขอให้ผู้เข้าร่วมการประท้วงไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อ
- นิวซีแลนด์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย 9 รายติดเชื้อมาในประเทศ และอีก 2 รายติดเชื้อมาจากต่างประเทศ รัฐบาลขยายมาตรการล็อกดาวน์เมืองโอ๊คแลนด์ระดับ 3 ไปจนถึง 26 ส.ค.นี้
- เยอรมนี พบผู้ติดเชื้อ 1,707 ราย สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากการพักผ่อนวันหยุด ตลอดจนงานปาร์ตี้และการสังสรรค์ในครอบครัว
- ปักกิ่ง ยกเลิกข้อบังคับให้พลเมืองต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่นอกอาคาร หลังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในเมืองเป็นเวลา 13 วันต่อเนื่อง
- บราซิล พบติดเชื้อเพิ่ม 45,323 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,501,975 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1,204 ราย เสียชีวิตสะสม 112,304 ราย
- ออสเตรเลีย พบผู้ป่วยใหม่ 179 ราย เป็นสถิติต่ำที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ ทางกรมอนามัยประกาศ ล็อกดาวน์เข้มงวดขั้นสูงสุด กำลังได้ผล
- ฝรั่งเศส มีผู้ป่วยใหม่ 3,776 ราย ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 225,043 ราย หายป่วยแล้ว 84,065 ราย ก.ศึกษาธิการออกประกาศ ให้นักเรียนอายุมากกว่า 11 ปี สวมหน้ากากเมื่อโรงเรียนเปิดเทอม 1 ก.ย. หลังมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
- เวียดนาม ก.สาธารณสุข ตรวจพบผู้ป่วยใหม่ 14 ราย โดย 2 รายเป็นชาวฟิลิปปินส์และชาวเวียดนามที่เดินทางเข้าเวียดนามเมื่อไม่นานนี้ โดยชายชาวเวียดนามมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก ขณะกักกันตัวอยู่ที่บ้าน หลังจากกักกันตัวที่รพ.ท้องถิ่นครบ 14 วันแล้ว นอกจากนี้ ประชาชนที่อยู่อาศัยในกรุงฮานอยละเลยการป้องกันตนเอง เช่น ออกไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย
- เมียนมา พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 10 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 409 ราย รักษาหายแล้ว 333 ราย เสียชีวิต 6 ราย
- ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 4,786 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 182,365 ราย สูงที่สุดในอาเซียน
- สิงคโปร์ จะเปิดพรมแดนอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากนิวซีแลนด์และบรูไนในเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป
- อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน จองซื้อวัคซีนป้องกันโควิดจากจีน 40 ล้านโดส เป็นวัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัทซิโนแวค
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 23,087,372 ราย เพิ่มขึ้น 237,209 ราย เสียชีวิต 802,123 ราย เพิ่มขึ้น 5,585 ราย หายป่วย 15,686,774 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อมากสุด 5,794,532 ราย

ภารกิจ รพช.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ รับทราบปัญหา อุปสรรคความต้องการของผู้ประกอบการและเกษตรกร เรื่องการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ที่จำเป็นต้องนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยเก็บผลผลิต และกระบวนการส่งออก

ประชุมกรม.สัญญา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, mcof, คมชัดลึก, ผจก., แนวนหน้า, สยามรัฐ)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการประชุม กรม.สัญญา ที่ จ.ระยอง และจ.จันทบุรี วันที่ 24-25 ส.ค. ว่า จ.ระยองได้เตรียมการเรื่องสถานที่ต่างๆ ส่วนเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้หารือกับบุคคลที่คาดการณ์ว่าจะมาเคลื่อนไหวตามสิทธิเสรีภาพ แต่ขอให้อยู่ในความสงบและเรียบร้อย

คอนเสิร์ต Boostup @rayong

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-คอนเสิร์ต Boost Up @rayong รวมพลัง ฮีต ฮีต ฮีต เป็นการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ ไลฟ์ผ่าน "ข่าวสด" ตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึง 2 ทุ่ม ซึ่งกรมสุขภาพจิต มุ่งหวังในการรวมพลัง ฮีต ฮีต ฮีต สร้างวัคซีนใจให้เกิดภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางจิตใจแก่ชาวระยอง ด้านดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. ระบุว่า การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอีกช่องทางในการลดความเครียด นำดนตรีมาบำบัดความเครียด

บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. มีนโยบายให้ประชาชนใช้สิทธิบัตรทองได้ที่รพ.ทุกแห่ง ว่า ถือเป็นจังหวัดที่สปสข.จะเข้าร่วมแก้ไขในข้อจำกัดที่เป็นปัญหาการเข้าถึงของประชาชน ได้แก่ 1.ปัญหาหน่วยบริการไม่เพียงพอ ความแออัดของผู้ป่วยในการเข้ารับบริการ แต่หลักใกล้บ้านใกล้ใจยังเป็นสิ่งสำคัญ นโยบายนี้อาจเริ่มในบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคก่อนซึ่งไม่กระทบพ.ใหญ่ 2.การย้ายสิทธิหน่วยบริการประจำ ปัญหาสิทธิเต็ม 3.อยากให้มุ่งแก้ปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยโรครายกและซับซ้อนที่เข้าไม่ถึงบริการจากการติดขัดเรื่องใบส่งตัว หรือรอคิวการรักษาและหน่วยบริการประจำไม่สามารถดูแลได้จึงต้องไปรักษาที่ที่มีศักยภาพกว่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.สุดสัปดาห์

-เสนอเสียงสะท้อนจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของ รมว.สธ. เริ่มตั้งแต่ เพจ Drama-addict ของ นพ.วิทวัส ศิริประชัย ระบุ

ประเด็นข่าว

ว่า การให้ผู้ป่วยไม่ต้องรักษาที่รพ.ที่ขึ้นทะเบียนจะทำให้ผู้ป่วยไปรพ.ใหญ่กันหมด เพราะเชื่อว่ามีมาตรฐานดีกว่า เกิดการกระจุกตัวในรพ.ใหญ่จนแพทย์รับภาระไม่ไหว ด้าน เพจหมอชอบบ่นน้อยเหอะ Aggressive Doctor ระบุว่า ผู้ป่วยบัตรทองจะตรงไปรพ.ใหญ่โดยไม่ผ่านรพ.ชุมชน จนเกิดเป็นปัญหาตามมาดังนี้ 1.เตียงไม่พอ 2.ได้รับการตรวจและรักษาช้ากว่าเดิม 3.แพทย์มีเวลาให้ผู้ป่วยแต่ละคนน้อยลงกว่าเดิม มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้มากขึ้น 4.รพ. ขาดทุนมากขึ้น 5.ระบบสาธารณสุขพังเร็วขึ้น 6.อนามัย/รพ.ชุมชน จะถูกยุบในอนาคต เพราะค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับงบประมาณ สรุปว่า ประเด็นนี้จึงต้องชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบ หากเห็นหน้านโยบายเพื่อเรียกคะแนนนิยมอาจทำให้ระบบประกันสุขภาพของไทยล้มได้

โรคน้ำกัดเท้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ js100

-สถาบันโรคผิวหนัง ระบุ แนะนำผู้มีปัญหาโรคน้ำกัดเท้า หลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนานๆ ทำความสะอาดเท้า ถูสบู่เท้า ขอบเล็บทุกครั้งหลังลุยน้ำด้วยน้ำและสบู่ และเช็ดเท้าให้แห้งอยู่เสมอ ทาครีมบำรุงผิว ถ้ามีอาการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์

ร่างกฎหมายอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, มติชน, thansettakij

-อย. เผย หลังจาก ก.อุตสาหกรรม กำหนดให้คลอรีนไฟฟอส, คลอรีนไฟฟอสเมทิล, พาราควอต, พาราควอตไดคลอไรด์ และพาราควอตเมโทซัลเฟต เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามใช้ในทางการเกษตร ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 อย.ในฐานะเลขานุการ กก.อาหาร จึงทบทวนประกาศ สธ. เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น ประชุมหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และกก.อาหารมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศก.สาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3) โดยปรับเพิ่มรายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ทั้ง 5 รายการ และให้ใช้ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจสอบได้ (Limit of Detection : LOD) ยึดหลักการสำคัญคือ คุ้มครองความปลอดภัยสุขภาพของผู้บริโภคและความเท่าเทียมระหว่างผู้ผลิตและผู้นำเข้าอาหาร ซึ่งข้อกำหนดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรปที่ประกาศห้ามใช้พาราควอตและคลอรีนไฟฟอสเช่นเดียวกับประเทศไทย

ตรวจสอบการทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายค่านาย มาด้า อายุ 52 ปี เจ้าของร้านลาบลุงยาว เข้าพบ พ.ต.อ. พงศ์จักร ปรีชาการุณพงศ์ ผกก.สภ. ปากเกร็ด เพื่อขออุทธรณ์จากสำนวนคดีที่สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แจ้งความดำเนินคดีข้อหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกล่าวว่า ภาพสุราและเบียร์ที่ปรากฏอยู่ในเมนูอาหารเป็นภาพโปสเตอร์สุรายี่ห้อรวงข้าวและเบียร์อีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเอเจนต์นำมาให้ติดที่ผนังกำแพงร้าน ไม่ใช่ภาพในเมนู จึงขอนำหลักฐานภาพถ่ายที่ถูกระบุว่ามีความผิดไปปรึกษากับทนายความ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้หลักฐาน ระบุว่าความผิดที่ถูกแจ้งข้อหาเมื่ออายุความ 5 ปี เจ้าหน้าที่ลงบันทึกไว้ต้นปี 2562 และเรียกให้ไปจ่ายค่าปรับวันที่ 10 ส.ค. จึงยังไม่หมดอายุความ

ด้านทีมงานคณะก้าวหน้านนท์ อาสาทนาย-ออกค่าใช้จ่าย ขณะที่ นายรัชพล ศิริสาคร ทนายความคนดัง ระบุ หากชนะคดีให้ฟ้องกลับข้อหาใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สน.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) ชี้แจงว่า ชาวที่ออกไปตลาดเคลื่อน สาเหตุที่ทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ไม่ได้มาจากภาพเบียร์ในเมนูอาหาร โดยเจ้าหน้าที่ สคอ. อธิบายว่า มีผู้ร้องเรียนเข้ามา สคอ.จึงส่งจนท.พร้อมด้วยตำรวจเข้าไปตรวจสอบ มีการถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน และได้อธิบายกับเจ้าของร้านว่ามีจุดใดบ้างที่สุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมาย และให้เวลาปรับแก้ 1 เดือน แต่ร้านไม่มีการแก้ไข จึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยเดือนส.ค. 2563 สภ.ปากเกร็ดส่งหนังสือถึงเจ้าของร้านให้ติดต่อจ่ายค่าปรับที่ สคอ. แต่ขอเวลาผิดผ่อนไปอีก 1 เดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อนุญาต

โรคไข้หวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, bluechipthai, thailandplus

-กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศแปรปรวน ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน แนะนำยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"

คำตอบแทนอสม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิจารณาเรื่องการถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอสม. เจริญ ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ของอปท. โดยเห็นชอบให้สธ.เป็นหน่วยงานขอตั้งงบประมาณดังกล่าวแทนอบจ. โดยจะนำเสนอในการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งต่อไป พร้อมขอความเห็นของผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อีกครั้ง

น้ำท่วม-ฝนตกหนัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., thebangkokinsight, nationweekend, sanook

-กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 3 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ มีผลกระทบจนถึงวันที่ 23 ส.ค. 63

-จ.น่าน น้ำท่วมหลายหมู่บ้านใน อ.เวียงสา ผู้ประสบภัยขาดแคลนอาหาร-น้ำดื่ม

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ตรวจสอบปริมาณฝนตกจากสถานีตรวจวัด กรมอุตุนิยมวิทยา, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำ พบว่าในช่วง 12 ชั่วโมง มีปริมาณฝนตกสะสมอยู่ในเกณฑ์หนักถึงหนักมาก ขณะนี้เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง ในเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ และน่าน คาดจะมีฝนตกหนักต่อเนื่อง มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากดินถล่มในระยะต่อจากนี้

ผู้ป่วยอ้างมีแมลงออกจากผิวหนัง**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์สนุก**

-ครอบครัวหนึ่งใน ม.13 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง อ้างว่าป่วยเป็นโรคประหลาด คล้ายมีแมลงออกมาจากผิวหนัง โดยนางสวิง อายุ 63 ปี และ นายเกียรติศักดิ์ อายุ 40 ปี บุตรชาย มีตุ่มอยู่ทั่วร่างกาย และมีปลายตุ่มสีขาวโผล่ออกมาหลายจุด เมื่อดึงออกมาจะมีลักษณะคล้ายผงสีขาว เคยมาพบแพทย์ที่รพ.แสวงหา ได้ยาทาแก้คันและยาแก้แพ้ แพทย์ไม่เชื่อว่าเป็นแมลง

-นพ.ศรัณูชลย์ ปาริฉัตรจิราภาส ผอ.รพ.แสวงหา เปิดเผยว่า ผู้ป่วยเคยเข้ามารักษาตัวที่รพ. จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติ และเมื่อนำสิ่งที่ผู้ป่วยคิดว่าเป็นแมลงไปตรวจสอบก็ไม่พบความผิดปกติ น่าจะเป็นหัวไขมันอุดตันเท่านั้น สาเหตุน่าจะมากจากสุขลักษณะของสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกต้อง เบื้องต้น ได้ประสานเทศบาลตำบลแสวงหาเข้าไปดูแลเรื่องความสะอาดของบริเวณบ้าน และจะนัดผู้ป่วยทั้งหมดมานอนพักที่รพ.เพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง

กัญชาทางการแพทย์**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.**

-รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน นครราชสีมา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาคุณภาพให้กรมแพทย์แผนไทยฯ และหน่วยงานได้รับอนุญาตจาก อย. แล้วกว่า 55,000 เมล็ด เพื่อส่งเสริมปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถูกกม. และเตรียมขึ้นทะเบียนพันธุ์เพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ร่วมกับ นายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดฟาร์มเพาะปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยและพัฒนาในชุมชน แห่งแรกของ จ.นครราชสีมา ที่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 บ้านเหมือดแอ่ ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ปลูกและมีไว้ครอบครองพืชกัญชาสำหรับโครงการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กัญชาจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยมีเป้าหมายขยายฟาร์มเพาะปลูกกัญชาใน จ.นครราชสีมา อีก 5 แห่ง

ห้ามขายยาแผนโบราณผสมแอลกอฮอล์**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ**

-นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท เตือนร้านสะดวกซื้อและร้านชำห้ามขายยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา หากพบเห็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย ร้องเรียนได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

ยุ้งปรับแต่งพันธุกรรม**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ**

-ทางการรัฐพลอริดา สหรัฐฯ อนุมัติแผนปล่อยยุ้งปรับแต่งพันธุกรรมราว 750 ล้านตัว สู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อทำให้ยุ้งตามธรรมชาติเป็นหมัน ลดจำนวนประชากรยุ้งที่แพร่เชื้อใช้เลือดออกและใช้ซิกา

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3

<http://pr.moph.go.th>

fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

